

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VĂN YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND

Văn Yên, ngày 5 tháng 7 năm 2023

V/v đề nghị phối hợp hỗ trợ công tác BHXH,
BHYT tại địa bàn phường Văn Yên

Kính gửi:

- UBND thành phố Hà Tĩnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND thành phố; sự phối hợp hỗ trợ của Bảo hiểm xã hội tỉnh, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn phường Văn Yên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. UBND phường Văn Yên cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân.

Mặc dù vậy hiện nay tỉ lệ bao phủ BHYT tại phường Văn Yên vẫn chưa đạt chỉ tiêu giao năm 2023. Bên cạnh việc một số người dân chưa tham gia BHYT hoặc có thẻ BHYT đã hết hạn nhưng chưa nối hạn, thì vẫn còn có nhiều người dân thuộc nhân khẩu thực tế trên địa bàn phường Văn Yên (theo số liệu thống kê dân số) đã tham gia BHYT nhưng số liệu BHYT lại được báo ở các địa phương khác trong thành phố và các huyện, tỉnh khác. Vì vậy, dẫn đến việc xác định tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn phường phản ánh không đúng thực tế. Được sự hướng dẫn của BHXH tỉnh, những năm qua UBND phường đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, các tổ dân phố thực hiện rà soát và hướng dẫn người dân làm thủ tục đổi địa chỉ liên hệ BHYT. Mặc dù vậy kết quả đạt được chưa cao, việc chuyển đổi địa chỉ thẻ ở một số đối tượng còn gặp khó khăn liên quan đến quy trình thủ tục, tâm lý, đặc biệt là ở đối tượng cán bộ, công chức nhà nước, doanh nghiệp...

Để triển khai công tác BHXH, BHYT trên địa bàn đạt kết quả tốt, xác định đúng tỉ lệ và phản ánh đúng thực tế người dân tham gia BHYT trên địa bàn, UBND phường Văn Yên kính đề nghị UBND thành phố, Bảo hiểm xã hội tỉnh quan tâm, phối hợp hỗ trợ UBND phường một số nội dung sau:

1. Đề UBND phường có căn cứ rà soát số liệu người dân tham gia BHYT tại địa bàn phường và số liệu người dân cư trú thực tế trên địa bàn tham gia BHYT nhưng địa chỉ đang báo ở các địa bàn khác, đề nghị BHXH tỉnh tạo điều kiện, phối hợp cung cấp toàn bộ dữ liệu người tham gia BHYT trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời có hướng dẫn cụ thể về quy trình đề nghị điều chỉnh địa chỉ thẻ BHYT của các nhóm đối tượng để UBND phường thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Hiện nay có nhiều người dân phường Văn Yên đã tham gia BHYT nhưng địa chỉ liên hệ đang báo ở các huyện khác trong tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, đặc biệt là đối tượng sinh viên học ở các trường và người lao

động ngoại tỉnh. UBND phường Văn Yên đã thực hiện rà soát và đề xuất điều chỉnh thông tin các trường hợp này, tuy nhiên do BHXH các huyện, tỉnh khác cấp thẻ nên BHXH tỉnh không điều chỉnh dữ liệu được. Đề nghị cơ quan BHXH xem xét, công nhận số liệu tham gia BHYT các đối tượng này cho phường Văn Yên.

3. BHXH, BHYT là một trong những chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa lớn, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc và là một trong những chỉ tiêu đánh giá quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội hàng năm của địa phương. Trong thời gian tới, kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND thành phố, sự phối hợp hỗ trợ của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác BHXH, BHYT để UBND phường Văn Yên hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Kính mong nhận được sự quan tâm, phối hợp hỗ trợ của các cấp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Tuấn Anh